

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๑๖๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ CFO

เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง กรม , ผู้ว่า - จังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๐๕.๖/๑๙๗๓๑
ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

เดิมคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) เห็นชอบให้ปรับบทบาทและภารกิจคลังจังหวัดเป็นนักบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (Chief Financial Officer : CFO) เพื่อสนับสนุนภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (Chief Executive Officer : CEO) โดยให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

กระทรวงการคลังได้เสนอเรื่อง รายงานสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ CFO มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ลงมติรับทราบรายงานสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ CFO ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ และสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง การบัญชี เศรษฐกิจ และหนี้สินภาคประชาชนในจังหวัด เป็นต้น ให้กับคลังจังหวัดในฐานะนักบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (CFO) เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปด้วย

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๖๕

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0405.6/ 19731



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม

17 ตุลาคม 2548

เรื่อง รายงานสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ CFO

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร 0504/15223 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2546

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ผลการดำเนินงานของคลังจังหวัด CFO

2. แผ่น CD รายงานภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการคลัง และการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัด

แบบบูรณาการ ข้อมูลผลิตภัณฑ์จังหวัด และรายงานการเงิน

1. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ปรับบทบาทและภารกิจคลังจังหวัดเป็นนักบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (Chief Financial Officer : CFO) เพื่อสนับสนุนภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (Chief Executive Officer : CEO) โดยให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 เป็นต้นไป นั้น

2. เหตุผลความจำเป็น

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินงานการปรับบทบาทและภารกิจคลังจังหวัดเป็นนักบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (CFO)

3. ข้อเท็จจริง

กระทรวงการคลัง ขอเรียนว่าคลังจังหวัดมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่นักบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (CFO) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีภารกิจและความคืบหน้าในการดำเนินงานดังนี้

3.1. ภารกิจของนักบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (CFO) เพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) ประกอบด้วย

(1) วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในด้านการคลัง ด้านงบประมาณ ด้านเศรษฐกิจ และด้านบัญชี รวมทั้งประสานงานหน่วยงาน และธนาคารในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนในจังหวัด

(2) เป็นที่ปรึกษาและฝึกอบรมหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ในเรื่องบัญชี ตรวจสอบภายใน รวมทั้งกฎหมายและระเบียบการเงิน การคลัง และการพัสดุ

(3) เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง การบัญชี เศรษฐกิจ และหนี้สินภาคประชาชนในจังหวัด

3.2 ผลการดำเนินงาน และแผนงานที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตามภารกิจดังกล่าวของ CFO มีดังนี้

(1) ภารกิจการวิเคราะห์ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ก. ด้านการคลังและงบประมาณ

ปี	ผล/แผนการดำเนินงาน	ประโยชน์
เริ่ม ดำเนินการ จนถึงปี งบประมาณ พ.ศ. 2548	<p>1. สำนักงานคลังจังหวัด 75 จังหวัด จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการคลัง และการใช้จ่ายงบประมาณในจังหวัดแบบบูรณาการเป็นรายเดือน โดยมีบทสรุปผู้บริหารรายงานปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และรายละเอียดรายงานของแต่ละจังหวัดในแผ่น CD</p> <p>2. สำนักงานคลังจังหวัด 75 จังหวัดบริหารและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการประจำ และโครงการตามยุทธศาสตร์</p> <p>3. สำนักงานคลังจังหวัด 75 จังหวัด อนุมัติการเบิกจ่ายเงินแก่ส่วนราชการ ทั้งหมดแบบ On-line ตามโครงการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</p>	<ul style="list-style-type: none">● ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบรายรับรายจ่ายและฐานะการคลังของจังหวัด● ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบสถานการณ์เศรษฐกิจเป็นรายเดือนโดยใช้เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจรายการสำคัญ (Economic Leading Indicator : ELI)● สนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการประจำ และโครงการตามยุทธศาสตร์ ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณ● การเบิกจ่ายเงินในจังหวัดมีความรวดเร็วและมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน เมื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์พัฒนาและปรับปรุงเต็มรูปแบบ
แผนงานใน ปี งบประมาณ พ.ศ.2549	<p>1. สำนักงานคลังจังหวัดให้ข้อเสนอแนะการจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และนโยบายรัฐบาล</p> <p>2. วิเคราะห์ภาคการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)</p>	<ul style="list-style-type: none">● สนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในการพิจารณาจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งนโยบายรัฐบาล● ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบรายรับ รายจ่ายและฐานะการคลังของอปท.

ข. ด้านเศรษฐกิจ

ปี	ผล/แผนการดำเนินงาน	ประโยชน์
<p>เริ่ม ดำเนินการ จนถึงปี งบประมาณ พ.ศ.2548</p>	<p>1. สำนักงานคลังจังหวัด 75 จังหวัด ได้รับ มอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นประธาน คณะกรรมการจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) ให้เป็นเลขานุการ คณะกรรมการในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล การจัดทำ GPP ด้านการผลิต แบบทางตรง (Bottom-up) ใน 16 สาขา โดยการสนับสนุนทาง วิชาการจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p> <p>2. คลังจังหวัดวิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะส่ง สัญญาณเตือนภัยและพยากรณ์เศรษฐกิจในจังหวัด โดยเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของจังหวัด ยุทธศาสตร์ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด รวมทั้งนโยบายรัฐบาล โดยเน้นตัวแปรที่สำคัญของแต่ละจังหวัด เพื่อค่อ ยอดการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ บริหาร ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ว่าราชการ จังหวัดเพื่อใช้ในการบริหารติดตามภาวะ เศรษฐกิจในจังหวัดตัวอย่างปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา ด้วย 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ โครงสร้างสาขาการผลิตที่ สำคัญของจังหวัด ● ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ข้อมูล GPP ด้าน การ ผลิต ทั้ง 16 สาขาของจังหวัด ตัวอย่าง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลใน แผ่น CD ● ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบผล การดำเนินงานทางเศรษฐกิจใน จังหวัด ใน รูป ลั ต ร การ เจริญเติบโตในตอนปลายปี ● เป็นสัญญาณเตือนภัยทาง เศรษฐกิจให้แก่ผู้ว่าราชการ จังหวัด ● เป็นข้อมูลในการบริหารและ ติดตามเศรษฐกิจในจังหวัด
<p>แผนงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2549</p>	<p>1. สำนักงานคลังจังหวัดวิเคราะห์และจัดทำ รายงานผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ข้อมูลและการวิเคราะห์ GPP เป็นรายสาขาทั้ง 16 สาขา เพื่อ ใช้ในการวางแผนพัฒนา เศรษฐกิจจังหวัด

ปี	ผล/แผนการดำเนินงาน	ประโยชน์
	2. คลังจังหวัดวิเทราห์ ให้ข้อเสนอแนะส่งสัญญาณเตือนภัยและพยากรณ์เศรษฐกิจในจังหวัด โดยเน้นวิเทราห์ข้อมูลเชิงลึกในกิจกรรมที่สำคัญของภาคเศรษฐกิจหลัก ซึ่งเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด รวมทั้งนโยบายรัฐบาล นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อใช้ในการบริหารจัดการติดตามภาวะเศรษฐกิจในจังหวัด	<ul style="list-style-type: none"> • เป็นสัญญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด • เป็นข้อมูลในการบริหารและติดตามเศรษฐกิจในจังหวัด

ค. ด้านบัญชี

ปี	ผล/แผนการดำเนินงาน	ประโยชน์
เริ่ม ดำเนินการ จนถึงปี งบประมาณ พ.ศ.2548	1. สำนักงานคลังจังหวัด 75 จังหวัด วิเทราห์และจัดทำรายงานการเงิน ของส่วนราชการและ อปท. รายงานการเงินโดยสรุปปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ส่วนรายละเอียดของรายงานปรากฏตามข้อมูลในแผ่น CD	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบข้อมูล ทางด้านบัญชี และการเงินของจังหวัด
แผนงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2549	1. มีการดำเนินงานเช่นเดียวกับปี 2548	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบข้อมูล ทางด้านบัญชี และการเงินของจังหวัด

ง. สำนักงานคลังจังหวัดประสานงานกับหน่วยงานและธนาคารสังกัดกระทรวงการคลัง รวมทั้งศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนของจังหวัด เพื่อติดตาม ประเมินผลและรับทราบปัญหาและข้อมูลหนี้สินภาคประชาชนในจังหวัด รวมทั้งออกคาราวานแก้จนร่วมกับจังหวัดและอำเภอ โดยเฉพาะในเรื่องปัญหาหนี้สิน

จ. สำนักงานคลังจังหวัด 6 จังหวัดภาคใต้ ได้มีส่วนร่วมในการประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติคลื่นสึนามิ โดยเป็นศูนย์กลางอำนาจในการรับปัญหาของประชาชนและเอกชนที่ประสบภัยที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว

(2) ภารกิจที่เป็นที่ปรึกษาและฝึกอบรม

สำนักงานคลังจังหวัด 75 จังหวัด เป็นที่ปรึกษาและฝึกอบรมหน่วยงานภาครัฐและ อปท. ในเรื่องการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS บัญชี ตรวจสอบภายใน กฎหมายและระเบียบการเงิน การคลัง และการพัสดุ

(3) ภารกิจการเป็นศูนย์ข้อมูล ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี เศรษฐกิจ และ
 หนึ่งสัปดาห์ประชาชนในจังหวัด

ปี	ผล/แผนการดำเนินงาน	ประโยชน์
เริ่ม ดำเนินการ จนถึงปี งบประมาณ พ.ศ.2548	1. สำนักงานคลังจังหวัด 75 จังหวัด สามารถ จัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นได้ 2. กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ ฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นระบบงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง การบัญชี เศรษฐกิจ และหนึ่งสัปดาห์ประชาชนใน จังหวัด โดยใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ จัดทำรายงาน และ ให้ ข้อเสนอแนะแก่ผู้ว่าราชการ จังหวัด
แผนงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549	1. จัดทำฐานข้อมูลเป็นระบบงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● สำนักงานคลังจังหวัดสามารถ จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลได้ รวดเร็วขึ้น รวมทั้งนำเสนอข้อมูล ในระดับจังหวัดในรูปแบบ Web Page ใน Website ของสำนักงานคลัง จังหวัดและเชื่อมต่อเข้ากับระบบ ฐานข้อมูลจังหวัด (Provincial Operation Center : POC) และ ส่วนกลางได้

3.3 การประชาสัมพันธ์

ได้มีการประชาสัมพันธ์ โดยการจัดนิทรรศการ และชี้แจงบทบาทและภารกิจของ
 CFO ที่จะป็นประโยชน์ต่อจังหวัด แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ และภาคเอกชนที่จังหวัดเชียงราย
 สงขลา และอุบลราชธานี รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด 75 จังหวัด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทของ
 สำนักงานคลังจังหวัดในการสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ในรูปคู่มือ CFO บทสรุป
 ผู้บริหาร โครงการ CFO แผ่นพับและข่าวแจก เผยแพร่ผ่านการประชุมคณะกรรมการจังหวัด Web Page
 ของสำนักงานคลังจังหวัด และ Web Page โครงการ CFO ใน Website ของกรมบัญชีกลาง
 (www.cgd.go.th) รวมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน อาทิ สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ของกรมประชาสัมพันธ์
 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้มีการสร้างและ
 ตีสารเอกลักษณ์ของ CFO (Branding CFO) เพื่อประชาสัมพันธ์งานของ CFO ในจังหวัด

3.4 การสำรวจความพึงพอใจ

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ว่าราชการจังหวัด 75 จังหวัดที่มีต่อคลังจังหวัดในฐานะ CFO ในการปฏิบัติงานตามบทบาทและภารกิจดังกล่าวข้างต้น ได้รับแบบสำรวจตอบกลับ 61 จังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 81.33 พบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคลังจังหวัดในฐานะ CFO ร้อยละ 88.1

3.5 ประเด็นขอรับการสนับสนุน

เนื่องจากภารกิจดังกล่าวข้างต้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐ จึงขอให้หน่วยงานดังกล่าวให้การสนับสนุนข้อมูลด้วย

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ โปรดทราบและ โปรดแจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนตามข้อ 3.5 ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายทอง พิทยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักงานเงินการคลัง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด

โทร 02 271 2894

โทรสาร 02 273 9815

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail : cfo@cgd.go.th